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กรมการทองเที่ยวเรงหาขอเท็จจริง หลังมีเรื่องรองเรียนดานการทองเที่ยว

เพื่อนําเสนอตอรมว.ทองเที่ยวและกีฬา

อธิบดีกรมการทองเที่ยวรุดลงภูเก็ตหาขอเท็จจริง หลังมีขอรองเรียน เพื่อหาแนวทางแกไขและนําเสนอตอรมว.ทอง

เที่ยวและกีฬา

นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการทองเที่ยว เปิดเผยวา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธที่ผานมา

ไดนําคณะไปพบผูวาราชการจังหวัดและเจาหน าที่ระดับสูงของภูเก็ต ตามขอสัง่การของ

นางกอบกาญจน วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อรับฟังขอเท็จจริงกรณี มีขอรอง

เรียนจากผูประกอบการดานการทองเที่ยวถึงปัญหาและอุปสรรคดานการทองเที่ยว ซึ่งจําเป็นตองแกไขโดยดวน

เน่ืองจากจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวทัง้ในประเทศและตางประเทศ โดยในแตละปีมี

นักทองเที่ยวไปเยือนภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น ทําใหมีประเด็นปัญหาที่เกิดจากการไมไดรับความสะดวก การบังคับใช

กฎหมายและปัญหาจากการใหบริการนักทองเที่ยวอยูเสมอ โดยในชวงบาย นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรม

การทองเที่ยว และ พล.ต.ต.ประเสริฐ เงินยวง ผูบังคับการตํารวจทองเที่ยว มารับฟังปัญหาและแนวทางการแกไข

จากภาครัฐ ซึ่งมีนายโชคชัย เดชอมรธัญ ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ตและหนวยราชการที่เกี่ยวของในจังหวัดหารือรวม

กันที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

จากนัน้ ในชวงเย็นอธิบดีกรมการทองเที่ยวและผูบังคับการตํารวจทองเที่ยวไดหารือกับตัวแทนภาคเอกชน อาทิ

ประธานสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายกสมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และผูประกอบ

การนําเที่ยว เพื่อรับฟังปัญหาจากการประกอบธุรกิจ และหาแนวทางแกไขและป องกันการเขาใจผิดซึ่งกันและกัน ซึ่ง

สงผลกระทบตอภาพลักษณจังหวัดภูเก็ตและภาพรวมการทองเที่ยวของประเทศ

ภายหลังจากการหารือกับทัง้ภาครัฐและเอกชน อธิบดีกรมการทองเที่ยวใหขอมูลเพิ่มเติมวา “ทัง้ภาครัฐและภาค
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เอกชนในจังหวัดภูเก็ตตางเห็นพองกันวา ควรจัดใหมีการกําหนดพื้นที่ทองเที่ยวใหสอดคลองกับกิจกรรมที่นักทอง

เที่ยวใหความสนใจ ควรพัฒนามัคคุเทศกในภาษาที่ขาดแคลนและยาก

และเรงรัดใหมีการปรับปรุงสนามบินภูเก็ตใหเสร็จโดยเร็ว เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกและใหบริการนักทอง

เที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวตางชาติไดดียิ่งขึ้น ทัง้น้ี จะรีบนําผลการหารือเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทอง

เที่ยวและกีฬา เพื่อรายงานตอ พล.อ.ธนะศักดิ ์ ปฎิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีรับทราบ และแกไขปัญหาตอไป”
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